

คำกล่าวรายงานของ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านตัวชี้วัดการบริการวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กราบเรียน รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ มีพันธกิจที่สำคัญเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น คือ การผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งกำหนด ๗ กลวิธี/มาตรการ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดพันธกิจ ๒ ใน ๗ พันธกิจเพื่อบริหารจัดการงานบริการวิชาการ คือ ๑) กำหนดแนวนโยบาย และประสานงานการทำงานบริการวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย และ ๒) บริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการ รวมทั้งการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบัน คือ กลุ่มบริการวิชาการ ประกอบด้วยงานประสานงานบริการวิชาการ งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ และงานคลินิกเทคโนโลยี เพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัยของแต่ละคณะ โครงการนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อตอบรับกลวิธี / มาตรการ และให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ๒) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตามเป้าหมายตัวชี้วัดด้านวิจัยและบริการวิชาการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ๓) เพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการของหน่วยงานระดับ
คณะและมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมในโครงการในวันนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
และองค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม จากหน่วยงานระดับคณะ จำนวน ๕๐ คน
เข้าร่วมกิจกรรม การฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และทบทวนการดำเนินการและผล
ประเมินคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา และการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันของกราบเรียนเชิญ ท่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและ
บริการวิชาการ กล่าวเปิดโครงการในวันนี้ และให้โอวาทอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อไป

กราบเรียนเชิญค่ะ

คำกล่าวเปิดของ รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านตัวชี้วัดการบริการวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านวิทยากร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

ดิฉันมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านตัวชี้วัดการบริการวิชาการ ในวันที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ การบริหารจัดการทุกบทบาทจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการเข้าสู่โลกอาชีพ เริ่มตั้งแต่ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้สู่มหาวิทยาลัยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย และองค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม และจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปี ๒๕๕๕

การดำเนินโครงการในวันนี้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารงบประมาณงานบริการวิชาการของหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กิจกรรมสำคัญในวันนี้ จะเป็นการบรรยายตัวชี้วัดของ สกอ. และ สมศ. ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดด้านวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รายงานแล้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะทำให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดด้านวิจัยและบริการวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ การค้นหากระบวนการที่จะนำมาปรับปรุงการทบทวนการจัดเก็บข้อมูลและอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินการให้ตอบสนองตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบได้ ส่งผลให้มีการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป

ดิฉัน ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ จรัสกุลชัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน
ตัวชี้วัดการบริการวิชาการ ขอให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

สวัสดิ์